

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังดอลลาร์ฟื้นตัว, ตลาดหุ้นภูมิภาคปรับลง

*บาท/ดอลลาร์ช่วงเช้านี้กลับมาอ่อนค่าหลังจากดอลลาร์ติดตัวกลับขึ้นมา และตลาดหุ้นภูมิภาคย่อตัวลง หลังจากที่ปรับขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อน

*ดีลเลอร์ คาดว่าเงินบาทวันนี้จะเข้าสู่ช่วงของการปรับฐาน หลังจากที่ตลาดตอบรับกับแนวโน้มการเลื่อนปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ ไปพอสมควรแล้ว

*ดีลเลอร์ประเมินเงินบาทวันนี้ จะมีแนวรับที่ 35.50 และ 35.55 ส่วนแนวต้านมองไว้ที่ 35.35

*ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ในช่วงเช้าวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้

*นายเดนิส ลีอชาร์ท ประธานเฟดสาขาแอตแลนตา กล่าวในวันจันทร์ว่า เฟดจะมีข้อมูลให้พิจารณาในการประชุมเดือนธ.ค. ในระดับที่มากกว่าในการประชุมเดือนต.ค.เป็นอย่างมาก

*นักยุทธศาสตร์การลงทุนสกุลเงิน 46 จาก 66 ราย ในโพลล์รอยเตอร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุว่า การเลื่อนเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป ถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อความแข็งแกร่งของดอลลาร์ โดยมี 2 ราย ที่ระบุว่า ความเสี่ยงนี้อยู่ในระดับที่สำคัญมาก

*เมื่อวันจันทร์ ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 800.69 ล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.24 หมื่นล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 4.71 พันล้านบาท

*08.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.48/50 จาก 35.37/39 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 40.218/318 จาก 40.226/270 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 119.86/89 จาก 119.86 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1348/52 จาก 1.1347 เมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"ดอลลาร์/เอเชีย วันนี้มี rebound ขึ้นมา หลังจากที่อ่อนค่ามาหลายวัน
หุ้นเอเชียเข้านี้ก็ปรับลง ของไทยก็น่าจะลงตาม บาทก็เลยอ่อนค่ากลับมาบ้าง" ดีลเลอร์
กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้